

Số: /BC-UBND

*Hoàng Trường, ngày tháng 3 năm 2022*

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hòa giải giữa công ty Intimex và hộ gia đình ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương**

Thực hiện Công văn số 933/UBND-THKT ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương đầu tư dự án chợ dân sinh mới tại xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa của Công ty CP Intimex Việt Nam; Công văn số 847/UBND-TNMT ngày 05/5/2021 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam. Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường đã tiến hành hòa giải giữa Công ty Intimex Việt Nam và hộ ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương, thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường với tiến trình và kết quả như sau:

#### **1. Về tiến trình hòa giải:**

Sau khi nhận được Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND huyện Hoàng Hóa chỉ đạo về việc hòa giải giữa hộ gia đình ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương thôn Giang Sơn, xã Hoàng Trường với Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam nhưng do ông Trương Đình Đông là chủ phương tiện khai thác xa bờ neo đậu trong bến cá Đà Nẵng, vì vậy UBND xã Hoàng Trường chưa thể kịp thời hòa giải ngay khi có Công văn. Khi ông Trương Đình Đông đi khai thác xa bờ về, UBND xã đã lập tức mời hộ gia đình và Công ty đến để tiến hành hòa giải, tiến trình hòa giải như sau:

- Ngày 25/01/2022, UBND xã mời đại diện Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam và ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương đến tại phòng họp Công sở xã Hoàng Trường để tiến hành hòa giải. Trong buổi hòa giải ông Nguyễn Văn Lực – công chức Địa chính – Xây dựng và ông Nguyễn Văn Hiếu – Đại diện cho công ty đã cung cấp hồ sơ liên quan về thửa đất của công ty:

+ Theo hồ sơ địa chính xã Hoàng Trường, Giấy CNQSD đất của công ty được thể hiện tại bản đồ địa chính xã như sau: Số vào sổ CT 05023, số phát hành CD 012813, cấp ngày 07/09/2016, chủ sử dụng công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.

+ Về diện tích bị lấn chiếm: Chiều rộng 7,5 m giáp đường 510 B, chiều sâu 35,1m tổng diện tích đất bị lấn chiếm khoảng 260 m<sup>2</sup>.

Về phía gia đình, ông Trương Đình Đông và bà Nguyễn Thị Hương luôn khẳng định trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình không có tranh chấp hay mâu thuẫn với ai và do đất có ranh giới từ trước nên gia đình ông bà cứ vậy xây dựng công trình.

Tuy nhiên, buổi hòa giải đang diễn ra thì xảy ra sự cố tàu cá của gia đình ông Đông bị ngập nước, vì vậy buổi hòa giải phải tạm dừng để ông Đông và bà Hương về khắc phục sự cố.

- Ngày 09/02/2022, UBND xã Hoàng Trường lần thứ hai mời công ty Cổ phần Intimex Việt Nam và ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương đến tại phòng họp Công sở xã Hoàng Trường để tiếp tục hòa giải. Tuy nhiên, ông Trương Đình Đông và bà Nguyễn Thị Hương không đến tham gia buổi hòa giải mặc dù UBND xã Hoàng Trường đã có giấy mời lần thứ hai và thông tin đến gia đình. Vì vậy, buổi hòa giải không tiến hành được do ông Đông và bà Hương không đến tham gia buổi hòa giải.

- Ngày 21/3/2022, UBND xã Hoàng Trường lần thứ ba mời công ty Cổ phần Intimex Việt Nam và ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương đến tại phòng họp Công sở xã Hoàng Trường để tiếp tục hòa giải, tuy nhiên ông Trương Đình Đông và bà Nguyễn Thị Hương đã nhận được giấy mời nhưng không đến tham gia buổi hòa giải theo giấy mời (lần thứ 3) vì vậy buổi hòa giải không tiến hành được do ông Trương Đình Đông và bà Nguyễn Thị Hương không đến.

## **2. Về kết quả hòa giải:**

Từ nội dung và tiến trình hòa giải giữa công ty Cổ phần Intimex Việt Nam và hộ gia đình ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương qua ba lần hòa giải thì kết quả hòa giải không thành.

Trên đây là kết quả UBND xã Hoàng Trường đã tổ chức hòa giải giữa công ty Cổ phần Intimex Việt Nam và hộ gia đình ông Trương Đình Đông – bà Nguyễn Thị Hương báo cáo UBND huyện được biết và có ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

### **Nơi nhận:**

- UBND huyện Hoàng Hóa ( b/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Thanh Cảnh**